

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỒNG PHÚ

Số: /NQ-HĐND

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Phú, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023;

Xét Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình số /TTr-UBND ngày .../6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện đề nghị phê duyệt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ba ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời nhận định và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023:

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, UBND huyện thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn (như: lạm phát, lãi suất tiền vay, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu và các yếu tố đầu vào cơ bản cho một số ngành sản xuất tăng cao). Song, dưới sự lãnh đạo, điều hành tích cực của Huyện ủy, UBND huyện, cùng với tinh thần nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện các biện pháp, nên nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 trên tất cả các ngành,

lĩnh vực văn chuyên biến tích cực: Tổng thu phát sinh trên địa bàn ước thực hiện: 241,685 tỷ đồng, đạt 43,39% dự toán tỉnh giao và đạt 39,36% dự toán HĐND huyện giao (bằng 65,15% so với cùng kỳ năm 2022); tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 399,362 tỷ đồng, đạt 58,17% dự toán tỉnh giao và đạt 53,71% dự toán HĐND huyện giao (tăng 29,39% so với cùng kỳ năm 2022); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước thực hiện 77,64%; giải quyết việc làm cho 2.100 người, đạt 51,9% kế hoạch; số lao động được đào tạo nghề 900 người, đạt 48,6% kế hoạch; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,5%; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 99,5%; thành lập mới 01 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện đang hoạt động là 24 HTX; cấp mới giấy chứng nhận QSD đất theo nhu cầu của người dân đã đăng ký là 700 giấy (khoảng 950 ha), đạt 66,8% kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Lĩnh vực kinh tế:

+ Thu ngân sách đạt thấp, nhất là thu đầu giá quyền sử dụng đất có khó khăn, do thị trường bất động sản trầm lắng (đạt 39,46% dự toán HĐND huyện giao, bằng 75,06% so với cùng kỳ năm 2022).

Nguyên nhân: Áp lực lạm phát, lãi suất tiền vay, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu và các yếu tố đầu vào cơ bản cho một số ngành sản xuất tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn nên chưa nộp thuế kịp thời vào ngân sách; tình hình kinh doanh bất động sản trầm lắng và hầu như phát sinh giao dịch không đáng kể đã ảnh hưởng đến nguồn thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí trước bạ nhà đất,... Công tác triển khai các bước thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm; một số dự án có kế hoạch bán đấu giá và đã xây dựng dự toán thu ngân sách nhưng chậm triển khai.

+ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện còn chậm.

Nguyên nhân: Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án mặc dù đã chuyển biến tích cực trong công tác vận động nhân dân hiến đất, cây trồng theo chủ trương của tỉnh, huyện. Tuy nhiên, hiện còn một số hộ dân vẫn chưa thống nhất hiến đất phải chuyển sang hỗ trợ đền bù theo quy định (còn 75 thửa, diện tích 5,26 ha) dẫn đến chậm giải phóng mặt bằng, đơn giá bồi thường hỗ trợ còn thấp so với giá thị trường. Công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả; trong thực hiện nhiệm vụ còn đôi lúc chưa kịp thời.

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội:

+ Công tác chuyển đổi số có mặt còn gặp khó khăn, hạn chế nên tiến độ chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nguyên nhân: Trên địa bàn huyện hiện còn 21 điểm lờm sóng viễn thông; công chức phụ trách lĩnh vực CNTT tại các xã, thị trấn chủ yếu là kiêm nhiệm, không có chuyên môn về CNTT; ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Gói thầu đầu tư thiết bị phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây

dụng chính quyền số, địa phương thông minh giai đoạn 2022-2025 tiến độ thực hiện còn chậm.

+ Việc triển khai và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế vùng DTTS còn chậm.

Nguyên nhân: Do tình phân bổ nguồn vốn cho các Dự án trong Chương trình chưa theo đúng nhu cầu thực tế của địa phương (có dự án nguồn vốn phân bổ nhiều nhưng nhu cầu ít, có dự án nhu cầu nhiều nhưng nguồn vốn phân bổ chưa đảm bảo), trong khi việc điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án theo quy định cấp tỉnh thực hiện.

- *Lĩnh vực nội chính:*

+ Tình hình tiếp công dân xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện nhìn chung có nhiều chuyển biến rõ rệt; một số trường hợp đơn thư kéo dài đã được xem xét giải quyết theo đúng quy định, các hộ dân đã ký cam kết không tiếp tục khiếu kiện kéo dài vượt cấp (bà Đinh Thị Lâm, ông Nguyễn Trung Nha, Nguyễn Trung Bá...). Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung đơn của công dân như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nguyệt, bà Phạm Thị Nhuận, các hộ dân Trùng Đồng Ca...chưa giải quyết được dứt điểm.

Nguyên nhân: Các vụ việc phát sinh thời gian trước đây rất lâu, liên quan đến nhiều cấp chính quyền đến khi tiếp nhận giải quyết thì pháp luật quy định về đất đai có nhiều thay đổi; quan điểm giải quyết vụ việc của các cơ quan còn chưa thống nhất.

+ Tình hình giải quyết hồ sơ TTHC có nhiều bước chuyển biến tích cực, hạn chế hồ sơ trễ hạn của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, tuy nhiên vẫn còn có hồ sơ trễ hạn.

Nguyên nhân: Một số hồ sơ liên quan đến miễn giảm tiền sử dụng đất trong giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho đối tượng người có công với cách mạng vẫn chưa thống nhất được hướng giải quyết do UBND tỉnh chưa có hướng dẫn, phân cấp cho cơ quan quyết định miễn giảm; một số hồ sơ cấp lại Giấy CNQSDĐ cho các hộ dân trước đây cấp chồng lên đất Lâm nghiệp, nay đất đã giao về địa phương cấp lại giấy chứng nhận QSD đất cho người dân theo Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND hiện đang chờ ý kiến của UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh; dẫn đến một số hồ sơ bị trễ hạn.

2. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023:

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023, đòi hỏi cần có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn của các ngành, các cấp, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể xã hội và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Nhân dân trong huyện. Ngoài việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trong 6 tháng cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

* *Lĩnh vực Kinh tế:*

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh để công nhận xã Thuận Phú đạt nông

thôn mới nâng cao, Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí để xã Đồng Tiến đạt nông thôn mới nâng cao và 05 ấp đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu (tại các xã: Tân Tiến, Tân Lập, Thuận Phú, Tân Lợi, Đồng Tiến).

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 145-KH/HU ngày 01/6/2023 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 24/02/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Phân đấu vượt chỉ tiêu cấp mới GCN QSD đất năm 2023 (khoảng 1.422,58ha). Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Tập trung hoàn thiện hồ sơ bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đủ điều kiện theo quy định.

- Phân đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng sắc thuế, tập trung vào nguồn thu lớn để giám sát theo dõi kịp thời, tiếp tục dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời quản lý hiệu quả, tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách. Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án bán đấu giá thu tiền sử dụng đất, dự án thuê đất một lần theo đúng kế hoạch thu đã xây dựng năm 2023.

Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, căn cứ khả năng thu ngân sách, điều hành chi ngân sách đảm bảo cân đối. Đồng thời, thực hiện cắt giảm chi tương ứng khi thu ngân sách không đạt dự toán. Chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Thực hiện hoàn thành các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Tổng chi ngân sách điều chỉnh thành 1.083,185 tỷ đồng.

- Tiến hành thi công các công trình khởi công mới năm 2023 đảm bảo đúng hồ sơ, thủ tục quy định. Thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch năm 2023. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường và thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Tổ chức thẩm tra, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành. Thực hiện lập các đồ án quy hoạch đảm bảo theo tiến độ đề ra.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn huyện. Hoàn thành phương án đầu tư xây dựng chợ Tân Lập.

** Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:*

- Tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo từng cấp học. Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới 2023-2024. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự

kiện trọng đại của đất nước. Tổ chức Ngày hội Văn hóa- Thể thao các Dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú lần thứ II, năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2023; giải quyết đúng và kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Thực hiện Kế hoạch điều tra, cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2023, điều tra, rà soát hộ nghèo định kỳ cuối năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung, trong đó chú trọng tăng cường, tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Thực hiện thu dung, điều trị bệnh theo phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật; đẩy mạnh việc tiếp nhận, khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, nhất là khám, chữa bệnh BHYT. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động y tế, các hoạt động về sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách đối với già làng, người có uy tín và thăm hỏi các ngày lễ, tết truyền thống; động viên kịp thời đồng bào DTTS khi gặp thiên tai, hoạn nạn;... nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng DTTS; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến đồng bào DTTS. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS & MN; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã phân bổ năm 2022 và năm 2023. Tiếp tục hướng dẫn, quản lý tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Đồng Phú lần thứ VII năm 2023-2024.

** Lĩnh vực Nội chính:*

- Tiếp tục duy trì thường xuyên chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Tân Hưng và thị trấn Tân Phú. Tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP; Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn.

- Tổ chức các cuộc thanh tra năm 2023 đúng tiến độ, đúng trọng điểm. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Tiếp tục tổ chức hoạt động có hiệu quả Hệ thống Một cửa điện tử huyện. Thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán tiền phí, lệ phí bằng hình thức trực tuyến.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh phụ trách huyện Đồng Phú;
- Sở Tư pháp, Công báo tỉnh;
- TT.HU, TT.HĐND huyện;
- Ba Ban HĐND huyện;
- UBND huyện, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV các khối;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH